



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา กลุ่มกฎหมาย โทร ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๖ ต่อ ๒๖๑

ที่ พง ๐๐๓๓.๐๐๖/๗๗

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

ต้นเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถูกยกระดับให้เป็นกลไกและเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้กำหนดเครื่องมือการประเมินโดยให้หน่วยงานจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการเพื่อการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ถูกต้อง

ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โดยกลุ่มกฎหมาย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ข้อพิจารณา

เห็นควรนำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และอนุญาตให้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป

อ.พ.ท.

น. น. น.

(นางนงนุช จตุราบัณฑิต)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

ช.ศ.น.

(นางสาวบุญญา บุศบก)

นิติกร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา	
ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา	
วัน/เดือน/ปี: ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗	
หัวข้อ: ขอนำเอกสารขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ดังนี้:-	
๑. บันทึกข้อความพิจารณาขออนุญาตในรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗๒.	
๒. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
Link ภายนอก :	
หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
นางสาวบุญญา บุศบก	(นางสาวญาริภรณ์ นิลบล)
ตำแหน่ง นิติกร	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
นายเชนโชติ โรยอุตระ	
(นายเชนโชติ โรยอุตระ)	
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	